

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA - KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM - HÀN QUỐC
"THAI BINH HOMECOMING DAY"
 NGÀY 1 - 2 THÁNG 12 NĂM 2023

TỪ 19H30 NGÀY 1/12/2023 Lễ khai mạc Chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc và Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023 (Tại Quảng trường Thái Bình)	TỪ 8H00 - 11H30 NGÀY 2/12/2023 Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thái Bình - Hàn Quốc (Tại Khách sạn Dầu khí Thái Bình)	TỪ 19H30 ĐẾN 23H00 NGÀY 2/12/2023 Lễ hội âm nhạc - Homecoming (có sự tham gia của các ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc và Việt Nam) (Tại Quảng trường Thái Bình)
--	---	---

Hào hức đón chào sự kiện lớn

Chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc "Thai Binh Homecoming Day" diễn ra trong hai ngày 1 - 2/12. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Đến với Thái Bình, du khách sẽ cảm nhận được một vùng đất giàu truyền thống, thân thiện và mến khách, không ngừng đổi mới, vươn lên.



Thành phố Thái Bình đã sẵn sàng cho sự kiện lớn.

Gấp rút chỉnh trang đô thị

Chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc "Thai Binh Homecoming Day" là sự kiện quan trọng, gắn kết, hợp tác phát triển kinh tế, thúc đẩy thương mại, du lịch và giao lưu văn hóa lớn nhất từ

trước đến nay được tổ chức tại Thái Bình. Để thu hút và tạo ấn tượng với người dân cũng như du khách khi đến Thái Bình trong dịp này, UBND tỉnh, UBND thành phố Thái Bình đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉnh trang tạo diện mạo mới cho đô thị,

sẵn sàng cho sự kiện quan trọng lần đầu tiên được tổ chức tại Thái Bình. Ngay từ đầu tháng 11, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình đã phân công lực lượng tập trung rửa, quét dọn, trang trí các tuyến phố, công viên, khu vực Quảng trường Thái Bình, Quảng trường

14/10... bảo đảm thành phố luôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Tăng cường lực lượng vệ sinh môi trường; huy động hơn 30 xe quét đường, xe ép, vận chuyển rác thải sinh hoạt phát sinh trước, trong và sau sự kiện. Đến nay, công tác chỉnh trang đô thị, trang trí cờ, hoa, duy tu, bảo trì hệ thống đèn

chiếu sáng, đèn trang trí đã đạt 100% khối lượng công việc, bảo đảm sẵn sàng phục vụ cho chương trình. Trên các con đường, tuyến phố, không khí ngày hội đã rộn ràng. Các tuyến đường trung tâm như Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Quang Trung, Võ Nguyên Giáp, khu vực Quảng trường Thái Bình, Quảng trường 14/10, ngã ba Phúc Khánh, ngã tư An Tập, công viên Kỳ Bá, công viên Lê Quý Đôn, công viên 30/6, hồ Ty Rượu... đã cơ bản hoàn tất trang trí các nhóm cờ, hoa chào mừng sự kiện. Tại khu vực Quảng trường Thái Bình, nơi diễn ra chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật và hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình huy động nhân công tập trung hoàn tất một số trang trí tiểu cảnh, ang hoa, ly hoa, trang trí thêm quốc kỳ, hổng kỷ và hoàn tất công tác duy tu bảo dưỡng hệ thống điện phục vụ sự kiện. Em Đỗ Trung Đức, thành phố Thái Bình cho biết: Thành phố những ngày này được trang hoàng đẹp, lộng lẫy. Em rất mong chờ chuỗi sự kiện sắp diễn ra.

Người dân hào hức đón chờ

Những ngày này, thành phố Thái Bình khoác lên mình tấm áo mới, rực rỡ và lung linh. Mỗi người dân đều có thể cảm nhận được không khí của sự kiện lớn đang đến gần. Trong chuỗi các sự kiện thuộc chương trình "Thai Binh Homecoming Day", người dân Thái Bình và những người con xa quê, nhất là các bạn trẻ rất hào hức đón chờ chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa các trường cao đẳng, đại học, các địa phương của Thái Bình và Hàn Quốc; lễ hội âm nhạc - Homecoming có sự tham gia của các ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc và Việt Nam; hội chợ sản phẩm Việt - Hàn và các hoạt động



Người dân Thái Bình hào hức đón chờ chương trình "Thai Binh Homecoming Day".

đặc sắc trải nghiệm, khám phá văn hóa Hàn Quốc. Đến nay, lễ hội âm nhạc đã duyệt kịch bản nội dung, hình thức, các ca sĩ, nghệ sĩ hàng đầu của Việt Nam và Hàn Quốc đã sẵn sàng có mặt tại Thái Bình biểu diễn theo kịch bản chương trình. Công tác đại biểu khách mời, dịch vụ lưu trú, phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tuyên truyền phục vụ chương trình "Thai Binh Homecoming Day" bảo

đảm đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu đề ra. Sinh viên Nguyễn Minh Nhật, Trường Đại học Y Dược Thái Bình chia sẻ: Thông qua các chương trình truyền thông em biết đến chương trình này. Em thấy rất tự hào vì lần đầu tiên tỉnh có một sự kiện lớn như thế. Tất cả các bạn sinh viên đặc biệt hào hức chờ đón các ngôi sao nổi tiếng như ca sĩ Kevin Eun Bi, DJ Jason, DJ Swin, ca sĩ Mono, ca sĩ Noo Phước

Thịnh... Ông Nguyễn Ngọc Phát, thành phố Thái Bình cho biết: Chúng tôi hy vọng thông qua chương trình những giá trị văn hóa truyền thống của Thái Bình sẽ được bạn bè trong nước và quốc tế biết đến nhiều hơn. Đặc biệt, các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư Hàn Quốc sẽ đầu tư vào Thái Bình, đưa Thái Bình phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

MINH NGUYỄN

QUỲNH PHỤ

Doanh nghiệp dệt may tăng tốc dịp cuối năm

Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp (DN) lĩnh vực dệt may gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm đơn hàng, ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu, việc làm và thu nhập của người lao động (NLD). Với quyết tâm không để sản xuất ngưng trệ, các DN dệt may trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ triển khai nhiều giải pháp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra.

Nỗ lực tìm kiếm đơn hàng

Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Phú Khang, thị trấn An Bài có khoảng 400 lao động, hoạt động trong lĩnh vực may mặc xuất khẩu. Sản phẩm của Công ty chủ yếu xuất đi các nước châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Nếu như cách đây 2 năm, việc lựa chọn khách hàng với Công ty rất thuận lợi do có nhiều đơn hàng thì sau đại dịch Covid-19 và ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới Công ty buộc phải thay đổi chiến lược kinh doanh để có đơn hàng sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Công ty cho biết: Sau ảnh hưởng của dịch bệnh lại đến suy thoái kinh tế thế giới đã ảnh hưởng rất lớn đến lĩnh vực may mặc, các DN phải giảm sản lượng, giảm đơn giá để có đơn hàng. Với Công ty Phú Khang, mặc dù NLD chưa phải nghỉ việc luân phiên, giảm giờ làm song việc tìm kiếm đơn hàng cũng rất khó khăn. Hơn 2 năm qua, nhờ giữ uy tín

với khách hàng nên một số đơn hàng xuất khẩu truyền thống vẫn được duy trì. Tuy nhiên, số lượng đơn hàng vẫn không bảo đảm đủ việc làm cho NLD. Để NLD không phải nghỉ việc luân phiên, Công ty đã liên kết với một số cửa hàng trong và ngoài tỉnh mua nguyên vật liệu, tự thiết kế mẫu mã sản xuất ra sản phẩm bày bán trên thị trường.

Là người có 11 năm gắn bó với Công ty, chị Trần Thị Luát chia sẻ: Từ khi tôi vào làm việc ở Công ty đến nay chưa bao giờ DN khó khăn như thời điểm này; nhưng với sự năng động, nhạy bén của ban lãnh đạo trong việc tìm nguồn hàng nội địa, tìm vải, mẫu mã, công nhân vẫn có việc làm hàng ngày. Dù thu nhập không được cao như trước nhưng cũng bảo đảm đời sống.

Với Công ty Cổ phần May HNF, xã An Trảng, nửa đầu năm 2023 trở về trước Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là về thị trường tiêu thụ khi đơn

hàng giảm sút mạnh, chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao khiến sản phẩm giảm sức cạnh tranh. Tuy nhiên, nhờ đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, Công ty đã "giữ chân" được nhiều đối tác quan trọng, đẩy mạnh sản xuất từ đầu quý III/2023 khi tìm kiếm thêm được nhiều đơn hàng mới cho quý IV/2023 và những tháng đầu năm 2024. Ông Phạm Văn Tuấn, Tổng giám đốc Công ty cho biết: 6 tháng đầu năm, đơn hàng truyền thống của Công ty giảm 50% so với cùng kỳ năm 2022. Từ tháng 7/2023, khách hàng truyền thống bắt đầu quay trở lại song vẫn phải giảm đơn giá từ 20 - 30%. Để đạt được mục tiêu của 6 tháng cuối năm, Công ty tìm thêm đối tác khác để tăng thêm đơn hàng. Hiện tại Công ty đã có đơn hàng đến hết năm 2023, bảo đảm việc làm cho công nhân đến tháng 1 và tháng 2/2024.



Công nhân Công ty Cổ phần May HNF thi đua sản xuất để tăng năng suất lao động.

Tăng tốc những tháng cuối năm

Năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Phú Khang phấn đấu đạt doanh thu 45 tỷ đồng. Tuy mục tiêu đề ra thấp hơn năm 2022 song đã hoàn thành mục tiêu này, từ nay đến cuối năm Công ty và NLD phải không ngừng nỗ lực. Ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Công ty cho biết thêm: Đến hết tháng 9/2023, doanh thu của Công ty mới đạt trên 30 tỷ đồng. Hiện tại, dù đơn hàng đã được ký đến hết năm song Công ty xác định để hoàn thành mục tiêu cần phải tiếp tục mở rộng khách hàng mới, tập trung đầu tư vào nguyên, phụ liệu phục vụ sản xuất, nâng cao tính chủ động nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu; đồng thời, tăng cường đầu tư một số trang thiết bị hiện đại để nâng cao năng suất, bảo đảm doanh thu,

lợi nhuận cho Công ty. Cùng với đó, duy trì đầy đủ các chế độ đối với NLD từ lương, thưởng, các chính sách theo quy định... để NLD yên tâm công tác.

Trong khi đó, mục tiêu năm nay của Công ty Cổ phần May HNF là đạt doanh thu 40 tỷ đồng, thấp hơn 20 tỷ đồng so với năm 2022. Theo ông Phạm Văn Tuấn, Tổng giám đốc Công ty, những tháng cuối năm cũng được xem là "cơ hội vàng" để DN tìm kiếm đối tác mới cho những tháng đầu năm sau. Tuy nhiên, ở thời điểm này Công ty đang duy trì hoạt động ổn định, vận hành hết công suất để kịp tiến độ những đơn cuối năm. Để bảo đảm mục tiêu, Công ty nhận thêm mặt chủ động nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu; đồng thời, tăng cường đầu tư một số trang thiết bị hiện đại để nâng cao năng suất, bảo đảm doanh thu, lao động.

Trước khó khăn đối với các DN dệt may, thời gian qua huyện Quỳnh Phụ luôn quan tâm, đồng hành cùng DN vượt khó. Ông Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện chia sẻ: Xác định năm 2023 là năm rất khó khăn cho các DN và cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, huyện thường xuyên được Chi cục Thuế khu vực Quỳnh Phụ - Hưng Hà báo cáo kết quả thu, đặc biệt là thu ngoài quốc doanh. Trên cơ sở kết quả thực hiện, huyện giao các ngành thường xuyên tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện quan tâm, động viên các DN, tạo điều kiện để DN duy trì đơn hàng, tạo việc làm cho NLD. Từ đó tạo sự gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền với các DN, tạo niềm tin, tháo gỡ khó khăn cho các DN.

NGUYỄN CƯỜNG

Triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU và tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

Liên đoàn Lao động huyện Kiến Xương vừa tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ công nhân lao động tinh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; báo cáo kết quả Đại hội XXIV Công đoàn tỉnh và tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp; công tác quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở...

Thông qua hội nghị giúp 300 cán bộ công đoàn cơ sở tiếp cận thông tin, phổ biến cho công nhân viên chức lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nội dung Nghị quyết số 06-NQ/TU và nghị quyết đại hội công đoàn các cấp. Đây cũng là dịp các đại biểu học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

THU THỦY

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN VŨ THƯ Tuyên truyền cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp

Sáng ngày 29/11, Hội Nông dân huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và tập huấn nghiệp vụ quản lý nguồn vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại hội nghị, gần 300 đại biểu là cán bộ hội nông dân cơ sở được tuyên truyền, phổ biến một số cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp đang được áp dụng như: hỗ trợ liên kết bao tiêu sản phẩm; hỗ trợ các mô hình sản xuất được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, truy xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng trồng nội địa; định mức, phương thức hỗ trợ sản xuất vụ đông năm 2023; cơ chế hỗ trợ xi măng theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND, ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh để xây dựng một số công trình nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới tại các địa phương; cơ chế hỗ trợ tổ chức, cá nhân tích tụ đất đai; cơ chế hỗ trợ máy cấy, thiết bị sấy, điện thắp sáng đường quê... Ngoài ra, các đại biểu được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nguồn vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho nông dân vay thông qua tổ chức hội nông dân các cấp.

QUỲNH LƯU